



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับประจำวันที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ.2551 หน้า

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

รอบรู้การศึกษา : จิตอาสา "สาธิตประสานมิตร"

ข่าววันที่ 24 กันยายน 2551 แหล่งข่าวจาก สยามรัฐ



จิตอาสา "สาธิตประสานมิตร"

สังคมไทยต้องการคนเก่ง แต่เก่งอย่างเดียวไม่พอ ต้องคิดดี ทำดีเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่นและสังคมด้วย อันเป็นที่มาของจิตอาสาเพื่อสังคม ซึ่งไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรมากมาย เพียงแค่นี้ "จิต" ที่ "อาสา" เท่านั้น ...

โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) จึงร่วมกับมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สร้างสรรค์โครงการ "เรียนรู้ชุมชนและจิตอาสาเพื่อชุมชน" เพื่อปลูกฝังสำนึกเพื่อส่วนรวม

อาจารย์พลศักดิ์ เทศนิยม ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มศว. ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กล่าวว่า โครงการนี้ทำให้เยาวชนได้ค้นพบศักยภาพภายในตนเอง ในการเป็นผู้สร้างสรรค์สิ่งที่ดีให้กับสังคม ผ่านกิจกรรมจิตอาสาซึ่งถือเป็นเรื่องที่สำคัญต่อสังคมปัจจุบันและภายหน้า เพราะหากมีการปลูกฝังจิตสำนึกด้านจิตอาสา หรือจิตสาธารณะต่อการทำงานเพื่อชุมชนแล้ว จะทำให้สังคมไทยเปี่ยมไปด้วยความสุข

โครงการ **“เรียนรู้ชุมชนและจิตอาสาเพื่อชุมชน”** นี้ มีนักเรียนเข้าร่วม 79 คน ลงพื้นที่ช่วยเหลือสังคม ณ ชุมชนแพรงหนามแดง อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ พื้นที่น้ำจืด จะเรียนรู้การทำอินทรี ที่ไม่ใช่ปุ๋ยเคมีในการปลูกข้าว และเรียนรู้โรงสีชุมชน ที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อขจัดความเอารัดเอาเปรียบ ส่วนพื้นที่น้ำเค็ม นั้นเป็นเรียนรู้การทำเตาเผาถ่านขนาดเล็ก และการเย็บจากสำหรับมุงหลังคา ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย นอกจากนั้นทั้ง 2 กลุ่มยังต้องศึกษาภูมิปัญญาชุมชน เพื่อนำมาจัดทำ **“แผนที่ภูมิปัญญาชุมชน”** ด้วย

“น้องพิมพ์” พิมพ์นิดา อิมอกใจ นักเรียนชั้น ม.2 เล่าถึงกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้ว่า เป็นเรื่องที่เด็กไทยควรให้ความสำคัญ และการมาค่ายนี้ ทำให้ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ ทั้งจากเพื่อนรุ่นพี่ที่อยู่ต่างระดับชั้น และชาวบ้านแพรงหนามแดง ได้รับน้ำใจและความเป็นมิตรจากคนในชุมชน ทั้งที่ไม่ใช่ญาติกัน และทำให้เข้าใจว่าอาชีพการทำนา นั้น มีความยากลำบากขนาดไหน ทำให้เห็นความสำคัญของคนที่ทำอาชีพนี้มากขึ้น

ขณะที่ **“น้องสุธาน เทศทิม”** รุ่นพี่ชั้น ม.6 บอกว่า ปัจจุบันจิตอาสาในหมู่เยาวชน มีความสำคัญมาก เพราะถ้าเก่งแล้วมีจิตอาสาด้วยก็จะสามารถช่วยพัฒนาชุมชน หรือพัฒนาประเทศได้ ซึ่งรู้สึกภูมิใจที่ได้มาทำประโยชน์ให้กับชุมชนแพรงหนามแดง ทั้งยังได้ประสบการณ์ในการทำงานเป็นกลุ่ม ทำให้เห็นว่าการทำงานจะสำเร็จได้ ต้องมีการประสานงานที่ดี

. . . การเริ่มต้นเล็กน้อยๆ ย่อมจุดประกายให้เกิดสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเสมอ และหากเยาวชนเหล่านี้ได้มองย้อนกลับไปดูสิ่งที่ได้ทำ จะตระหนักได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นประสบการณ์ชีวิตที่ไม่อาจหาได้ในตำราเรียนเล่มไหน และจากจิตอาสาในชุมชน ย่อมสะท้อนกลับคืนโรงเรียน โดยมีพวกเขาเป็นแกนนำขยายผลให้เพื่อนพี่น้องน้องพี่ในโรงเรียน มีส่วนทำงานจิตอาสาด้วยกันต่อไป

:educate@siamrath.co.th